



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๓๐.๒

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้างานวินัยและนิติการ

ตามที่คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาข้อหารือ เรื่อง ค่าตอบแทนประธานสภาคณาจารย์ และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เนื่องจากภาระหน้าที่ของทั้ง ๒ ตำแหน่ง ค่อนข้างมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงเรื่องการให้สิทธิต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นควรให้ปรับเพิ่มค่าสมนาคุณให้กับประธานสภาคณาจารย์ และประธานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง จาก เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท เป็น เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบฐานะทางการเงิน ของมหาวิทยาลัยก่อน รวมถึงจัดทำภาระงานให้ชัดเจน และเสนอคณะกรรมการเงินรายได้ และ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตามลำดับ

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มค่าสมนาคุณให้กับประธานสภาคณาจารย์ และ ประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินรายได้ ได้จัดทำ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสมนาคุณประธานสภา คณาจารย์ และประธานสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ควรจัดทำเป็นระเบียบกลางเกี่ยวกับการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าสมนาคุณของมหาวิทยาลัย และในส่วนของกำหนัดด้วยบุคคลและ อัตราค่าสมนาคุณ ให้จัดทำเป็นประกาศฯ แยกต่างหาก

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบฯ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้กองคลังดำเนินการปรับแก้ไข “ร่าง” ระเบียบฯ โดยตัด ข้อ ๖ การกำหนดอัตราค่าสมนาคุณ ออก และจัดทำเป็นประกาศฯ แยกต่างหาก ก่อนส่งให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอ อธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

๓๓

๒. ให้กองคลังนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ก

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ